

นางสาว  
Pran

ด่วนที่สุด

ที่ อจ ๐๐๒๓.๙/ว ๓๒๕๐



เทศบาลตำบลนาป่าแซง  
 รับเลขที่ 2214  
 วันที่ 19 ต.ค. 2565 เวลา 11.22 น.  
 กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา  
ถนนอรุณประเสริฐ อจ ๓๗๑๑๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประเทศไทย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

- อ้างถึง ๑. หนังสืออำเภอปทุมราชวงศา ด่วนที่สุด ที่ อจ ๐๐๒๓.๙/ ๒๑๐๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
- ๒. หนังสืออำเภอปทุมราชวงศา ที่ อจ ๐๐๒๓.๙/๒๕๑๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
- ๓. หนังสืออำเภอปทุมราชวงศา ด่วนที่สุด ที่ อจ ๐๐๒๓.๙/ว ๒๕๗๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ด่วนที่สุด ที่ อจ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒๕๖  
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ได้แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลข้อมูลถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยเป็นรายวันและรายเดือน รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

อำเภอปทุมราชวงศา ได้รับแจ้งจากจังหวัดอำนาจเจริญว่า การดำเนินการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีกระบวนการดำเนินงานให้มีการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก (Validation and verification Body :WB) เพื่อทำการตรวจสอบเอกสารในภาพรวมโดยผู้ประเมินภายนอกจะลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รวบรวมและบันทึกไว้ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะมีการสุ่มลงตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยสุ่มตรวจครัวเรือนตามข้อมูลที่บันทึกในระบบสารสนเทศฯ และอาจมีการสัมภาษณ์ครัวเรือนและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งคาดว่าจะการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอกจะดำเนินการในห้วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในกรณีนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน กระทรวงมหาดไทย เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางเพื่อเตรียมการรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก (Validation and verification Body :WB) ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

/ ขององค์กร...

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย และได้กำหนดแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมรับการทวนสอบ ภายใต้โครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ให้แก่อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน โครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานคณะทำงานการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ระดับอำเภอ ตามแบบรายงานที่กำหนด (แบบรายงาน ค) ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน กระตุ้น และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือนที่ถูกวิธี โดยดำเนินการเชิงรุกและใช้กลยุทธ์ “เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing) ไปยังทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชักชวน/ทำความเข้าใจกับครัวเรือนในพื้นที่ที่ดำเนินการจัดทำถึงขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเตรียมความพร้อม ในกระบวนการสุ่มตรวจติดตามจากผู้ประเมินภายนอก โดยให้ประสานการปฏิบัติกับทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม สำหรับการทวนสอบ ระดับอำเภอ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.amnatcharoenlocal.co.th](http://www.amnatcharoenlocal.co.th) หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิกร ทองจิตร)

นายอำเภอปทุมราชวงศา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐ - ๔๕๔๖ - ๕๓๐๐

ผู้ประสานงาน : สุนิตา